

Số: /TB-UBND

Chánh Lộ, ngày tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên địa bàn phường về tình hình kinh tế - xã hội và với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại phường Chánh Lộ

Căn cứ Điều 125, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố Quảng Ngãi về tăng cường công tác cải cách hành chính.

Căn cứ Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy chế tổ chức đối thoại của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 14/2/2023 của UBND phường Chánh Lộ về việc tổ chức đối thoại của Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường năm 2023 và Thông báo số 187/TB-UBND ngày 18/10/2023 của Chủ tịch UBND phường về tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường về tình hình kinh tế - xã hội và với các tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC tại phường Chánh Lộ.

Ngày 25/10/2023, UBND phường đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường về tình hình kinh tế - xã hội và với các tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC tại phường Chánh Lộ; Tham dự buổi đối thoại có Đại diện thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường cùng các ban ngành, đơn vị, trường học, các đoàn thể của phường; Bí thư, tổ trưởng, trưởng Ban công tác Mặt trận 08 tổ dân phố cùng nhân dân trên địa bàn phường.

Qua buổi tiếp xúc đối thoại, có 04 ý kiến liên quan. Trong quá trình đối thoại, các ý kiến đều tập trung chủ yếu vào lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và TTHC, giải quyết TTHC. Tại buổi đối thoại nhiều vấn đề đã được Chủ tịch UBND phường trả lời trực tiếp nhưng cũng còn một số vấn đề cần chỉ đạo các ban ngành tham mưu xử lý, giải quyết dứt điểm trong thời gian đến.

Tại buổi tiếp xúc đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND phường chỉ đạo và kết luận như sau:

1. Ý kiến của bà Võ Thị Xuân, thường trú tại tổ dân phố 7

Phản ánh việc bà buôn bán tại đường đi liên tổ giáp chợ Gò Quán thì bị ban quản lý chợ Gò Quán không cho bà bán và bà yêu cầu được thuê ki ốt tại chợ Gò Quán để buôn bán.

*** Kết luận:**

Nội dung phản ánh của bà Võ Thị Xuân không có kiến nghị nào phát sinh ngoài các ý kiến, kiến nghị đã được UBND phường giải quyết năm 2021 và có Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 05/10/2021 về kết quả giải quyết đơn của bà Võ Thị Xuân, thường trú tại tổ 7, phường Chánh Lộ.

Việc bà đề nghị được tiếp tục buôn bán tại đường đi liên tổ dân phố 7 (*giáp với Chợ Gò Quán là không đúng quy định*), vì đây là đường đi nên không cho phép các hộ dân lấn chiếm để kinh doanh buôn bán. Về nội dung bà đề nghị được thuê ki ốt để buôn bán, UBND phường đã mời bà Võ Thị Xuân lên làm việc và bố trí cho bà thuê 01 lô sạp trong chợ Gò Quán để buôn bán; tuy nhiên bà không đồng ý vì cho rằng buôn bán trong chợ không thuận tiện, ế ẩm và bà đề nghị được thuê ki ốt chợ Gò Quán giáp đường Quang Trung mà các ki ốt này hiện nay các hộ đã thuê buôn bán lâu dài, không còn ki ốt trống nên không thể cho bà thuê được.

2. Ý kiến của ông Bùi Thanh Hương, thường trú tại tổ 7.

Ông Bùi Thanh Hương, kiến nghị lại các ý kiến của nhân dân tổ 7 tại buổi tiếp xúc đối thoại của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường với nhân dân tổ dân phố 7.

Kết luận:

Các ý kiến kiến nghị của ông Bùi Thanh Hương, đã được UBND phường trả lời tại Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 26/7/2023 về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân tổ dân phố 7, sau buổi đối thoại của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Chánh Lộ. Chủ tịch UBND phường yêu cầu tổ trưởng dân phố thông tin và chuyển Báo cáo 129/BC-UBND đến nhân dân tổ dân phố 7 được biết để nhân dân theo dõi, kiểm tra kết quả giải quyết của UBND phường về các ý kiến, kiến nghị của nhân dân tổ dân phố 7.

3. Ý kiến của bà Tôn Thị Lệ Thu, thường trú tại tổ dân phố 6

3.1. *Kiến nghị UBND phường te chặt cây trứng cá tại nút ngã tư đường Võ Thị Sáu với Kênh N6-13. Vì cây trứng cá lớn che khuất tầm nhìn dễ gây tai nạn giao thông*

Kết luận:

Ngay chiều ngày 25/4/2023, sau buổi đối thoại. Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo lực lượng Bảo vệ dân phố phường thực hiện te chặt cây trứng cá làm che khuất tầm nhìn tại nút ngã tư đường Võ Thị Sáu với Kênh N6-13. Đến nay, việc te chặt cây trứng cá đã thực hiện xong.

3.2 *Tại Kênh N6-13 có một số hộ dân tự ý trảng nền bê tông cao lên làm cho không thoát được nước mưa và để một số cây cảnh lớn trong lòng kênh dễ làm hỏng lòng kênh.*

Kết luận:

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường giao cho bộ phận Địa chính - Xây dựng khẩn trương kiểm tra thực địa theo nội dung phản ánh và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp hộ dân tự ý cải tạo và để vật dụng nặng làm hư hỏng

lòng kênh N6-13. Đồng thời, tham mưu đặt các biển báo cấm theo quy định tại kênh N6-13. Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo kết quả giải quyết cho Chủ tịch UBND phường **trước ngày 31/10/2023**.

4. Ý kiến của ông Huỳnh Đăng Sum, thường trú tại tổ 1.

4.1 Trước cổng trường THPT Lê Trung Đình không biết đơn vị nào đã để các trụ điện, các vật dụng sắt, ... gây mất mỹ quan trước cổng trường học.

Kết luận:

Về vấn đề này, giao cho bộ phận Địa chính - Xây dựng phường kiểm tra hiện trạng mời các hộ dân có liên quan (nếu có) và Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ thành phố làm việc để yêu cầu di dời các vật dụng trước cổng trường THPT Lê Trung Đình đi nơi khác để tạo cảnh quan sạch đẹp tại khu vực trường học. Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo kết quả giải quyết cho Chủ tịch UBND phường **trước ngày 31/10/2023**.

4.2 Trước cổng trường THCS Chánh Lộ vào giờ ra về, một số phụ huynh không có ý thức đứng trước cổng trường gây cản trở cho học sinh lúc ra về.

Kết luận:

Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội làm việc với hiệu trưởng Trường THCS Chánh Lộ để có biện pháp nhắc nhở phụ huynh không được đứng đón con trước cổng trường học gây cản trở việc ra về của học sinh và làm mất an toàn giao thông trước cổng trường. Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo kết quả giải quyết cho Chủ tịch UBND phường **trước ngày 31/10/2023**.

Trên đây, là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi đối thoại với với nhân dân trên địa bàn phường về tình hình kinh tế - xã hội và với các tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC tại phường Chánh Lộ để nhân dân trên địa bàn phường biết theo dõi, giám sát việc thực hiện của UBND phường./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND phường (thay b/cáo);
- CT, các PCT UBND phường;
- Các ban ngành, đơn vị, trường học;
- Các đoàn thể có liên quan;
- Bí thư, Tổ trưởng, TBCT Mặt trận 08 tổ;
- Nhân dân trên địa bàn phường;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Lê Việt Dũng